

## **Yêu thương và chia sẻ**



Hỏa hoạn là mối nguy hiểm của con người. Khi hỏa hoạn xảy ra gây thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng con người. Để lại hậu quả và gánh nặng cho xã hội như nhiều người mất cả tài sản, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và an sinh xã hội của địa phương. Những vụ cháy thường xuất phát do ý thức chủ quan, thiếu cẩn trọng... Những đám cháy xảy ra ở những nơi đông người như khu dân cư thì lại càng nguy hiểm hơn, vì khi đó đám cháy dễ dàng lan ra trên diện rộng và việc thực hiện công tác chữa cháy ở đó cũng khó thực hiện hơn.

Vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn phường Giang Biên đã xảy ra một vụ cháy. Nơi xảy ra đó là nơi ở của gia đình em Nguyễn Thế Dũng, học sinh lớp 2A5, trường Tiểu học Giang Biên. Vụ cháy đã được người dân xung quanh và lực lượng PCCC không chế kịp thời, không lây lan sang các nhà bên cạnh. Rất may mắn là các thành viên của gia đình em Nguyễn Thế Dũng đều an toàn. Còn toàn bộ đồ dùng gia đình, đồ dùng cá nhân của gia đình đều bị ngọn lửa thiêu rụi, hỏng hóc, không sử dụng được nữa.

Trường Tiểu học Giang Biên nơi em Dũng đang theo học vốn có truyền thống nhân ái, luôn “Yêu thương và chia sẻ”. Biết tin gia đình em Dũng bị hỏa hoạn, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm và hỗ trợ kịp thời để em Dũng tiếp tục đến trường. Về phía lớp 2A5, Ban đại diện CMHS lớp kêu gọi tinh thần

“Yêu thương và chia sẻ với em Dũng” đến toàn thể phụ huynh và học sinh của lớp. Có những phụ huynh đã đến tận nhà Dũng để chia sẻ khăn, tặng em quần áo, đồ dùng cá nhân. Các bạn ở lớp thì mang đồ dùng học tập như sách, vở, bút... để tặng cho Dũng. Các bố mẹ khác thì góp tiền để chia sẻ khăn trước mắt với gia đình em Dũng, giúp gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Trong buổi trao quà hỗ trợ cho em Dũng và gia đình, về phía nhà trường, cô giáo Trần Thị Thanh Hương – Phó hiệu trưởng, đại diện BGH nhà trường đã trao tặng em Dũng và gia đình quà là toàn bộ quần áo đồng phục học sinh và tiền mặt để hỗ trợ em và gia đình khắc phục khó khăn, tiếp bước em đến trường. Cô giáo chủ nhiệm lớp, bác Nguyễn Thị Hương – Đại diện CMHS của lớp và em Dương Hà Phương – Đại diện cho các bạn đã trao quà và toàn bộ số tiền CMHS của lớp ủng hộ để chia sẻ khăn với gia đình em Dũng. Thật xúc động khi em Hà Phương đã xin mẹ được sử dụng toàn bộ số tiền em được thưởng khi đạt giải Nhất thi đấu môn Cờ vua nữ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường để mua vở, hộp bút, đồ dùng học tập tặng bạn.

Sau buổi trao quà tặng cho gia đình em Dũng, cô giáo Thùy Linh – TPT cũng nhắc nhở học sinh toàn trường luôn thực hiện tốt an toàn phòng tránh cháy nổ, hỏa hoạn trong gia đình. Đồng thời cũng giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khăn với người không may gặp phải hoạn nạn trong cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh về tinh thần “Yêu thương – Chia sẻ” với em Nguyễn Thế Dũng và gia đình:



